



ประกาศศาลอาญา

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ ๒

จากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease: COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้มีบรรดคดีในการเดินทางไปติดต่อราชการศาลแทบทุกจังหวัด รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมในทุกพื้นที่ โดยศาลอาญาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการยับยั้งมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease: COVID-19) ในศาลอาญา จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์ดังกล่าว อันมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร คู่ความ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลอาญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่กำหนดวันนัดพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เช่น คดีขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน นัดไต่สวนคำร้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือคดีอื่น ๆ หรือศาลเห็นสมควรให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของสำนวนและองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีใดยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินกระบวนการพิจารณา หรือมีเหตุขัดข้องที่ไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินกระบวนการโดยปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ก็อาจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนคดีไปได้

๒. การสืบพยานในคดีสามัญและคดีสามัญพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ติดต่อประสานกับคู่ความ พยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความพร้อมก่อนวันสืบพยานตามที่กำหนดนัดไว้ในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวทำให้ไม่อาจมีการสืบพยานตามที่กำหนดนัดไว้ ให้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานและส่งกลับมายังศาลโดยทางไปรษณีย์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานไว้ในสำนวนความ และจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลทราบเพื่อศาลอาจใช้ดุลยพินิจเลื่อนการนั่งพิจารณา ทำให้ไม่กระทบกับการเบิกตัวจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในการเดินทางมาศาล

๓. กรณีเลื่อนคดีตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ให้เป็นการเลื่อนเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่กำหนดไว้เดิม ตามที่คู่ความมิวันว่างตรงกัน โดยเลื่อนไปนัดพิจารณาตามแนวทางที่ศาลอาญากำหนด

๔. การสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหากรณีที่ยื่นคำร้องขอหมายขังครั้งแรก ศาลอาญาจะดำเนินการให้มีการสอบถามโดยถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ตั้งแต่ครั้งแรก

๕. กรณีจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ การถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ การอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง การสอบถามคำให้การ การตรวจพยานหลักฐาน ศาลอาญาจะดำเนินการโดยใช้วิธีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

/๖. การนัดฟังคำพิพากษา.....

๖. การนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลสูงในคดีอาญาระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่ว่าจะเป็คดีที่จำเลยทุกคนในคดีได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือจำเลยบางคนหรือทุกคนในคดีถูกคุมขังในเรือนจำ ศาลอาญาจะอ่านคำพิพากษาตามกำหนดวันนัดเดิม โดยใช้วิธีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

๗. ในกรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ ๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสิทธิโชค อินทรวิเศษ)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา